

แบบรายงานหน่วยงานจัดทำประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาเอกสารอื่น ๆ รวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศในความรับผิดชอบตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอ ขุนตาล จังหวัด เชียงราย

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน	กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ ข้อบังคับ/ประกาศ	การดำเนินการ จัดทำประกาศ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร	ระเบียบสำนัก	ประกาศเทศบาล	งานทะเบียนราษฎร ท้องถิ่นเทศบาลตำบล ยางฮอม
๒	การรับแจ้งการเกิดกรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น	ทะเบียนกลางว่าด้วย	ตำบลยางฮอม	
๓	การรับแจ้งการเกิดกรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน	การจัดทำทะเบียน	เรื่องยกเลิกการใช้	
๔	การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด	ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕	สำเนาบัตร	
๕	การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนดกรณีท้องที่อื่น	รวมฉบับแก้ไข	ประจำตัว	
๖	การรับแจ้งการตายทุกกรณี	เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕	ประชาชนและ	
๗	การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม	พ.ศ. ๒๕๕๑	สำเนาทะเบียน	
๘	การรับแจ้งการย้ายเข้า		บ้านเพื่อติดต่อทำ	
๙	การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็น เวลานานและไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด		ธุรกรรมงาน	
๑๐	การรับแจ้งการย้ายปลายทาง		ทะเบียนราษฎร	
๑๑	การรับแจ้งการย้ายออก		ท้องถิ่นเทศบาล	
๑๒	การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง		ตำบลยางฮอม	
๑๓	การรับแจ้งการย้ายออกแล้วแต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญ หายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า			
๑๔	การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนัก ทะเบียนเดียวกัน			

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสุภาพร เภารัตน์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ ส.ต.ท.



ผู้ตรวจสอบ

(จอมชัย ทิพย์กมลเสน)

ปลัดเทศบาลตำบลยางฮอม



ประกาศเทศบาลตำบลยางฮ่อม  
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อติดต่อ  
ทำธุรกรรมงานทะเบียนราษฎรท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮ่อม

.....

ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตาม ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบลยางฮ่อม เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนจึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลยางฮ่อม ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้

๑. ห้ามให้พนักงานเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรเรียกสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในกรณีติดต่อทำธุรกรรมงานทะเบียนราษฎรท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮ่อม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)

๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบคำขอในการติดต่อทำธุรกรรมงานทะเบียนราษฎรท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮ่อม ให้พนักงานเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูล หรือสำเนาเอกสารทางราชการ นั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอเว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรเพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลยางฮ่อม ให้พนักงานเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอ การติดต่อทำธุรกรรมงานทะเบียนราษฎรท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮ่อม

๔. กรณีมอบอำนาจ...

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายอำพน อโนราช)  
นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม